



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2562 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์แล้วอ่อนกำลังลง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ กับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 50.0 มม. ที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 39.9 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19,20 เม.ย. 62

### คาดการณ์ลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดการณ์ลักษณะอากาศ** ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 23-25 เม.ย. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 23-25 เม.ย. ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

**คำเตือน** ระยะนี้อากาศร้อน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ โดยหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในตอนกลางวัน สำหรับในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูร้อน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเริ่มมีฝน เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชควรเตรียมดินให้พร้อมรอจนมีฝนตกสม่ำเสมอแล้วค่อยลงมือปลูกพืช เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดน้ำของพืช

- ส่วนทางฝั่งตะวันออกปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต และผลิดอก ออกผลอย่างเพียงพอ เพราะหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง

- ในช่วงที่อากาศร้อนบางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว